

บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวันวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

ผู้มาประชุม ๑๓ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๖ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปากอคำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	รองประธานสภา อบต.ปากอคำ	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๓	นายจำนง วรรณราช	เลขานุการสภา อบต. ปากอคำ	จำนง วรรณราช
๔	นายจันท์ อินธิยศ	สมาชิกสภา อบต. ปากอคำ หมู่ที่ ๑	จันท์ อินธิยศ
๕	นางอรนงค์ แสนใส	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๑	อรนงค์ แสนใส
๖	นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๒	เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
๗	นายชัชวาลย์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๓	ชัชวาลย์ แสงคำมา
๘	นางติ่ม ธรรมชั้นทา	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๓	ติ่ม ธรรมชั้นทา
๙	นายสถิตย์ เสียงแขก	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๔	สถิตย์ เสียงแขก
๑๐	นายจำรอง โนปั่น	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๔	จำรอง โนปั่น
๑๑	นายบุญทรง บุญคำปัน	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๖	บุญทรง บุญคำปัน
๑๒	นายสมบัติ รัตเร็ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๖	สมบัติ รัตเร็ว
๑๓	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ป่าก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายนันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	นันท์วัฒน์ ทิศหนองแขง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ป่าก่อดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๖	นางสนรยา ศรีกุลณะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สนรยา ศรีกุลณะ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่

เลขานุการสภา อบต.ปากอ้อม

- ก็ถึงเวลาแล้วที่ทางท่านประธานจะได้เปิดการประชุม เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารของดใช้ในห้องประชุม ในวันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ก็ขอเชิญทางท่านประธานได้ดำเนินการ

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่าน เลขานุการ ก็ขอสวัสดิ์ทางคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิตย์ ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ขออนุญาตทำการเปิดประชุมสภาฯ ในวันนี้ ก็ขอดำเนินการตามวาระประชุม ในการประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรม ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ก็ขอขอบคุณทางสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ที่ผ่านมา ทางประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเรื่องเดียวขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ ๑-๒ เรื่อง เรื่องแรกในวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระผมต้องเดินทางเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเรื่องเร่งด่วนหรือว่าประสบความปัญหาความเดือดร้อนก็ประสานไปทางรองนายกทั้งสองท่านได้ ในส่วนของงบประมาณที่ได้มีการนำเรียนนอกรอบไปแล้วนั้น ทางนักวิชาการการเงินและบัญชี ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับงบประมาณมาให้ทางกระผมทราบเป็นระยะ หากเป็นการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน เกี่ยวกับด้านงบประมาณก็จะต้องหาวิธีในส่วนอื่นที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และในส่วนที่จะต้องใช้งบประมาณในส่วนอื่นที่ไม่จำเป็นหรือว่ามีงบสำรองมาจากความเร่งด่วน กระผมก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- เรียนเชิญทางท่านปลัด อบต.

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบอยู่ ๑ เรื่อง คือเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอนนี้อยู่ที่ทางท่านนายกอำเภอแม่ลาวได้ทำการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสภาฯ ก็จะได้มี

การนำเสนอให้กับทางท่านนายกได้มีการลงนาม เพื่อทำการประกาศใช้และมีการปิดประกาศแบบเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ประธานสภา

- ก็คงจะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้กับที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ทางข้าราชการมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ เกี่ยวกับการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต.

- ในส่วนของการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของหมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ซึ่งได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการที่ได้มีการร้องขอของทางพี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่ ๒ ให้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งอยู่ในหน้าที่ที่ทางผู้บริหารสามารถดำเนินการแก้ไขได้ และได้มีการแจ้งในส่วนของพี่น้องชาวบ้านทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมขอแนะนำเรียนเพื่อให้ทางสภาฯ ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประธานสภา

- หากไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภา

- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาข้อ ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตรงไหน ก็ให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภา ถ้ามีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเชิญ ก่อนที่จะมีมติรับรองรายงานการประชุม ถ้าไม่มีขอมติการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มติยกมือ

มติในที่ประชุม

- ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องเพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ

๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภา

- ข้อ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญทางท่านนายก ได้ทำการอภิปราย

- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ระเบียบวาระ ข้อ ๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ โดยข้อบัญญัติก็มีอยู่หลายเรื่องเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำเพื่อให้ทางสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้มีการประกาศใช้มาโดยตลอด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ซึ่งในบางข้อต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นปัจจุบัน นั้น
- ขอนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว
- ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
- ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ตามที่ท่านนายก อบต. เสนอพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียว ขอมติยกมือ (สมาชิกสภาฯ มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง ๑ เสียง)
- มติที่ประชุม - มีมติอนุมัติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว
- ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนายกได้นำเรียนในที่ประชุม ร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทาง ผอ.กองคลัง ได้นำเรียนชี้แจงให้กับที่ประชุมต่อไป
- ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. ๒๕๖๓ เราเคยให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทางสาธารณสุขจังหวัดได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประชุมหลังจากที่ทางสภาฯ ได้มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบข้อบัญญัติ อบต. แล้วนั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดก็มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้ทางท้องถิ่น เพิ่มเติมในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด - ๑๙ คือจะมีการเพิ่มเติมในส่วน ของข้อบัญญัตินี้ แต่ข้ออื่น ๆ ก็ยังคงเดิมเพื่อปฏิบัติตามมติที่ประชุมของสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ตามข้อความดังนี้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารจะต้องดำเนินการให้ สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหาร มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อ ร้ายแรงตามประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ

รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ประธานสภาฯ - ตามที่ทางท่านนายกและทาง ผอ.กองคลัง ได้มีการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ที่ ประชุมพิจารณา สมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี กระทบขอให้ที่ประชุมพิจารณาจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ขอมติ ยกมือ

มติที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การ บริหารส่วนตำบลปากอ่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓(มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๒ แปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า เรื่อง สถานที่จำหน่าย

อาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาฯ - ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการ พิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ กระทบขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็ม สภาสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุม เห็นชอบตามที่ผมเสนอ กระทบขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑ เสียง) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา

ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระทบขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการ

(ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม

ประธานสภาฯ - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระสามให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

ประธานสภาฯ - การพิจารณาระเบียบวาระ ข้อ ๓.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ ขอเชิญทางท่านนายก อบต.

นายก อบต. - เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ กระผมได้มีการนำเรียนหมู่บ้านว่าจากทางผู้นำ และทางสมาชิกสภาฯ ตลอดจนพี่น้องชาวบ้านได้มีการสอบถามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของหมู่ที่ ๒ ที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ว่าจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่ ก็ได้มีการนำเรียนให้กับทางหมู่บ้านแล้วว่าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด มีผลกระทบในส่วนของทางรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ ตลอดจนการอุดหนุนงบประมาณให้กับทางท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนของทาง อบต.ปากอ้อม ก็ได้รับผลกระทบในส่วนของ การตั้งงบประมาณไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเข้ามาตามที่มีการคาดการณ์ไว้ ก็ยังเหลือโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันได้มีการกันในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว แต่งบประมาณยังไม่ถึงหนึ่งแสนบาท ดังนั้นในส่วนของการตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ และการแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๒ กระผมก็ได้ปรึกษาในส่วนของการทางอำเภอ และในส่วนของการชมรมนายกอยู่หลาย ๆ ที่ และปรึกษาในส่วนของการทางปลัดเกี่ยวกับแนวทางการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ที่ยังไม่ได้รับในส่วนของการดำเนินการ สำหรับแนวทางที่จะถูกต้องและมีความปลอดภัยที่สุด ก็คือการโอนในส่วนของงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่ก็ต้องดูในส่วนของการตราไว้ในข้อบัญญัติ และในส่วนของการพัฒนาท้องถิ่นฯ ของหมู่ที่ ๒ ด้วยว่าโครงการไหนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านได้ ตามโครงการที่ทางพี่น้องชาวบ้านต้องการให้ทาง อบต.ปากอ้อม ดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งดูในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ ตามที่กระผมได้มีการนำเรียนเบื้องต้นแล้วว่ามี การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ โดยงบประมาณในการก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ทางพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ได้มีการประชุมระดับหมู่บ้านได้มีการขอมติในที่ประชุม เห็นชอบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ แต่ถ้าหากไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ กระผมก็แนะนำทางชาวบ้านหากมีความต้องการก็ให้มีการเขียนคำร้องมายัง อบต.ปากอคำ และทำการขอมติกับทางพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ทางผู้นำและทางสมาชิกสภา ได้มีการเขียนคำร้องเข้ามา หลังจากนั้นกระผมก็ได้ให้ทางกองช่างลงพื้นที่สำรวจ เพื่อที่จะทำการประมาณการเขียนแบบแปลนโครงการ และให้ทางวิศวกรทำการออกแบบ ในส่วนของทางท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ให้ดูในส่วนของโครงการที่จะสามารถโอนลดงบประมาณได้ หรือในส่วนของโครงการที่มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินโครงการ ทำการรวบรวมเพื่อที่จะให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการโครงการ ซึ่งทางกองช่างได้มีการออกแบบแบบแปลนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่จะสามารถดำเนินการได้คือ ๔๑๓,๐๐๐.-บาท ในการแก้ไขปัญหากระผมก็ได้มีการดำเนินการตามระเบียบที่ได้มีกำหนดไว้ ในส่วนของการแก้ไขแผนพัฒนา ๕ ปี ถือเป็นอำนาจของทางนายกที่จะสามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ และต้องทำการแจ้งทางอำเภอหรือจังหวัด และแจ้งให้กับทางสภา ทราบ และได้มีการดำเนินการขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งในวันนี้ได้ให้ทางสภา ได้ร่วมกันพิจารณาการโอนลดงบประมาณเพื่อที่จะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เกี่ยวกับรายละเอียดกระผมจะมอบหมายให้กับทาง ผอ.กองช่าง ได้นำเรียนต่อที่ประชุมต่อไป

ผอ.กองช่าง

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านนายกได้แจ้งให้นำเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

รายการโอนงบประมาณ

โอนลด	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งานบริหารงานทั่วไป	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวด งบดำเนินงาน	งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	งบลงทุน
รายการ ค่าเช่าบ้าน	หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ประเภท อาคารต่าง ๆ
งบประมาณคงเหลือ ๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท	โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒
โอนลด ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท	

รายการโอนงบประมาณ

โอนลด	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๒	
งานบริหารงานทั่วไป	
งบ ค่าใช้สอย	
หมวด ค่าใช้จ่าย	
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายอื่น ๆ	
โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสสำหรับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	
งบประมาณตั้งไว้	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนลด	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๓	
งานบริหารงานทั่วไป	
หมวด ค่าวัสดุ	
ประเภท วัสดุสำนักงาน	
งบประมาณตั้งไว้	๒๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๒๐๒,๔๑๗.๐๐ บาท
โอนลด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	๕๒,๔๑๗.๐๐ บาท
รายการที่ ๔	
งานบริหารงานทั่วไป	
หมวด ค่าวัสดุ	
ประเภท วัสดุสำนักงาน	
งบประมาณตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๘๖,๗๔๐.๐๐ บาท
โอนลด	๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	๓๖,๗๔๐.๐๐ บาท

รายการโอนงบประมาณ

โอนลด	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๕	

ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายก อบต.

- ตามที่ทางท่านปลัด อบต. ได้มีการนำเสนอเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบตงนี้ถือว่าเป็นอำนาจของทางสภาฯ เกี่ยวกับการโอนลดงบประมาณทาง ผอ.กองช่าง ก็ได้มีการนำเสนอเรียนกับที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ตั้งเป็นรายการใหม่และในส่วนของงบประมาณที่ได้มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนอื่น ๆ ที่มีการประหยัดงบประมาณจึงต้องมีการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังต่อไปนี้ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๘.๐๐ ม. ความยาว ๑๕.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ ๒

- ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบจากสภาฯ ทางสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามก็ขอเชิญสอบถามได้ เชิญท่านสานิต ศรีจุมปา

- ก็ขอขอบคุณทางท่านประธานสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ก็มีเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมและสอบถามเกี่ยวกับโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามค่าแกลงของทางท่านนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำแกลง กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กระผมในนามของหมู่ที่ ๒ เนื่องจากพี่น้องชาวบ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ทางผู้ใหญ่บ้านได้เป็นตัวแทนในการยื่นคำร้องกับทาง อบต. เกี่ยวกับโครงการที่มีการตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แต่เนื่องจากงบประมาณที่จะดำเนินโครงการไม่เพียงพอ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งทางผู้บริหารได้ทำการยื่นอุทธรณ์ให้ทางสภาฯ พิจารณาเป็นรายการใหม่งบประมาณในการดำเนินการในปีนี้ก็เหลืออีกเดือนกว่า ซึ่งในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการก่อสร้างโครงการใหม่ ซึ่งดูจากแบบที่ได้ทำการออกแบบมาแล้ว ทางพี่น้องชาวบ้านก็หารือกันว่าหากอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ ขอเป็นโครงการก่อสร้างนี้ได้หรือไม่ ก็ได้ดูเกี่ยวกับแบบแปลนโครงการที่ได้ทำการออกแบบและได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของแบบ และในนามตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านเรื่องของแบบแปลนความจริงแล้ว ตามที่ทาง ผอ. กองช่างได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในการโอนลด จำนวน ๔๑๓,๐๐๐.-บาท ก็ไม่ทราบว่ามีส่วนงบประมาณที่จะดำเนินการจริงหรือไม่ เพราะตอนนั้นงบประมาณยังไม่มีการโอนเข้ามาให้กับทาง อบต. หรือว่าทำการโอนงบประมาณลงม ๆ แล้ง ๆ เรื่องของแบบกระผมได้ดูแล้วก็ไม่มีความสมบูรณ์ ซึ่งอาคารที่ทางพี่น้องชาวบ้านมีความต้องการถ้าดำเนินการแล้วขอให้สามารถใช้งานได้ เนื่องจากทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ มีการจัดกิจกรรมบ่อย เพราะบ้านหนองบัวหมู่ที่ ๒ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งอาคารสถานที่ก็สามารถจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้ แต่ความต้องการเกี่ยวกับโครงการอาคารเพื่อที่จะมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตามแบบที่ได้มีการออกแบบมามีขนาด ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามที่ได้มีการหารือกันเบื้องต้นกับทางกองช่าง ซึ่งทางกองช่างก็ได้สำรวจพื้นที่พร้อมกับทางผู้นำหมู่บ้าน ก็มีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเพราะมีงบประมาณในการดำเนินการจำกัด ความจริงมีการแจ้งแบบนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะเนื่องจาก

งบประมาณที่จะทำการโอนเข้ามาอีกเดือนกว่า ตรงนี้ถือว่าอาคารมีการออกแบบไม่สมบูรณ์ ซึ่งกระผมดูแล้วมีเสาและหลังคา ซึ่งระบบไฟฟ้าก็ไม่มีและการต่อเชื่อมระหว่างอาคารหลังเดิมกับอาคารหลังใหม่ที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างไม่มีวางรินสำหรับรองรับน้ำฝน จะมีเพียงเสาและหลังคาและพื้นเดิม เพราะฉะนั้นหากมีการจัดกิจกรรมหากอาคารไม่มีความพร้อม ทางผู้ทำกิจกรรมก็มีความเดือดร้อนในเรื่องนี้ ในกรณีของกระผมในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวบ้าน ต้องดำเนินการตรงนั้นอยู่แล้ว เพราะมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง พัดลม ดังนั้นอาคารหลังนี้ถ้าเป็นไปได้ กระผมอยากให้มีการดำเนินการให้สมบูรณ์แบบเลยได้หรือไม่ ถึงแม้อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ทางผู้บริหารได้มีการดำเนินการแก้ไขอาคารเพื่อให้ความสมบูรณ์ อย่างน้อยอยากให้มีไฟฟ้าและวางรินสำหรับเชื่อม ๒ อาคารเพื่อไม่เกิดปัญหาภายหลัง เกี่ยวกับพื้นที่ซีเมนต์ก็ยังไม่ต้องดำเนินการก็ได้ ในส่วนของพื้นที่ต้องมีคานและมีการเทลานคอนกรีตเรียบร้อย แต่มีปัญหาตามที่ทางผู้บริหารได้มีการชี้แจงให้กับทางที่ประชุมทราบ กระผมก็ขอหารือเกี่ยวกับเรื่องของแบบที่ไม่มีความสมบูรณ์ กระผมมีความต้องการให้แบบมีความสมบูรณ์แบบกว่านี้ ดังนั้นขอแนะนำเสนอผ่านไปยังทางสภาฯ และขอทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะอยากจะทำอาคารก่อสร้างโดยสมบูรณ์ เพื่อทางพี่น้องชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด กระผมก็มีเรื่องแจ้งและหารือกับที่ประชุมสภาฯ เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

- ทางผู้บริหารจะทำการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ อยากจะนำเรียนท่าน สานิต ศรีจุมปา ในฐานะสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ท่านก็คงจะได้มีการศึกษาแบบแปลน ดูแล้ว อาคารหลังนี้มีคานและมีการเทพื้น ตามที่ท่านได้มีการหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารไม่เต็มรูปแบบ ในส่วนที่ขาดไปในส่วนของการคือไฟฟ้าและวางรินเชื่อมกับอาคารหลังเก่า กระผมได้มีการนำเรียนแล้วว่า ณ วันนี้ ตามที่กระผมได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการและมีการดำเนินการตามความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน ตอนนี้กระผมคิดว่าภาวนางบประมาณมีการโอนเข้ามา ยัง อบต. เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ ตรงนี้ไม่ต้องดูในส่วนขององค์ประกอบของอาคารว่าจะต้องมีความสมบูรณ์แบบ ถ้าอาคารมีความสมบูรณ์แบบและในส่วนองงบประมาณถ้ามีเพียงพอก็สามารถก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนได้ แต่สืบเนื่องจากตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ทำให้ผมต้องขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตรงนี้ อย่างน้อยหมู่ที่ ๒ ก็ยังมีงบประมาณในการดำเนินการโครงการหลังนี้ แต่ตอนนี้ทาง อบต. ก็ต้องรอดูในส่วนองงบประมาณ และในการขอปรับโอนลดงบประมาณมีงบประมาณเข้ามาหรือยัง กระผมได้นำเรียนแล้วว่า ณ ตอนนี้ โดยให้ส่วนของนักวิชาการเงินและบัญชีสรุปมาแล้ว งบประมาณที่มีการโอนเข้ามา ยัง อบต. ในเดือนสิงหาคมมีงบประมาณที่โอนเข้ามาจำนวนห้าแสนกว่าบาท ในส่วนองงบประมาณที่ทำการโอนเข้ามาน้อยลง ในการโอนงบประมาณให้กับทางท้องถิ่นที่ทำการก่อสร้างรองรับไว้ เพราะว่าช่วงปลายเดือนกันยายนงบประมาณส่วนกลางเข้ามา ยังท้องถิ่น แต่ถ้าดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่สามารถ

ดำเนินการทันห้วงระยะเวลาได้ ในการจัดซื้อจัดจ้างและทำการหาคู่สัญญาที่ต้องขอทางสภาฯ กันเงินในส่วนของงบประมาณ และหากจะมีการเปิดประชุมสภาฯ ก็ต้องมีเหตุผลในการขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ กระผมในฐานะผู้บริหารก็ต้องทำการยื่นเสนอญัตติ และในส่วนของงบประมาณจะโอนมาในวันที่ ๒๕ ของเดือน หรือว่าปลายเดือนของแต่ละเดือน โดยเฉพาะของเดือนกันยายนก็จะถึงวันที่ ๓๐ กันยายน แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการโอนมาหลังจากวันที่ ๒๕ อยู่แล้ว ถ้ากรณีขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญและงบประมาณที่โอนเข้ามาถึง ๑ ล้านบาท ก็สามารถดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ของหมู่ที่ ๒ ได้ แต่ด้วยกรอบระยะเวลาหรือว่าห้วงระยะเวลาไม่สามารถดำเนินการได้เลย เพราะคู่สัญญาที่ไม่มีและหากไม่มีคู่สัญญาในการกันเงินงบประมาณก็ถือว่าเป็นอำนาจของทางสภาฯ แต่ในเมื่อเราไม่สามารถขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ ตรงนี้กระผมก็ได้ดูในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินการแล้ว ว่าส่วนไหนที่สามารถดำเนินการได้บ้าง ในครั้งนี้ที่มีการขอให้ทางสภาฯ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ทางสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาและตามงบประมาณ เกี่ยวกับไฟฟ้าและวางริ้นเชื่อมกับอาคารหลังเก่า กระผมได้แจ้งแล้วว่าในส่วนของอาคารหลังนี้จะไม่มีความสมบูรณ์ด้วยในส่วนของงบประมาณที่ไม่เพียงพอและในเรื่องของขนาดความกว้างและความยาว ตามความต้องการของทางชาวบ้านก็ต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนของแผน หรือมีความคิดที่จะปรับปรุงในส่วนของอาคารตรงนี้ได้ ถ้าถือว่าเป็นความต้องการของพี่น้องชาวบ้านจะเพิ่มในส่วนของความกว้างและความยาวของตัวอาคารได้ ก็ทำการบรรจุไว้ในแผน ตามที่กระผมได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมด ทาง ผอ.กองช่างมีการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่

ผอ. กองช่าง

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ แบบแปลนตามที่ทางท่านนายกได้ทำการชี้แจง ทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ได้ให้ทางกองช่างทำการหารือกับทางผู้นำชุมชน รวมถึงทางท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ก็ได้หารือการออกแบบหน้างานได้ทำการวัดพื้นที่ทางนายช่างโยธาก็ได้ปรึกษากับทางวิศวกรในการออกแบบ ยอมรับว่าตัวโครงสร้างไม่สามารถขาดส่วนไหนไม่ได้อยู่แล้ว จะไม่มีคานก็เป็นไปไม่ได้เพราะตรงนี้ต้องให้ทางวิศวกรออกแบบ ในส่วนที่ไม่ได้คือไฟฟ้า และวางริ้นในการเชื่อมต่ออาคารหลังเก่า ซึ่งก็ตามที่ทางท่านนายกได้มีการแจ้งว่าขาดในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการ และเป็นโครงการที่สามารถต่อเติมในภายหลังได้ ซึ่งท่านก็สามารถดูตามแบบได้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน้า ๕/๘

- ผอ. กองช่าง - ขอรับรองกับทางที่ประชุมอีกครั้งว่าทางกองช่างได้มีการสำรวจพื้นที่จริงก่อนที่จะทำการออกแบบ ไม่ได้นั่งเขียนแบบบนโต๊ะอย่างเดียว ก็ได้มีการสอบถามถึงความต้องการของทุกท่านที่เกี่ยวข้องของ หมู่ที่ ๒
- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยสรุปแล้วในส่วนของโครงการในส่วนนี้ในฐานะของผู้บริหาร กระทบไม่ยากให้ทางพี่น้องชาวบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เสียโอกาสในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ตามที่ได้มีการร้องขอเข้ามายัง อบต. เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหลังนี้ ถ้าหากกระทบไม่ดำเนินการในส่วนของตรงนี้ เกรงว่าโครงการของบ้านหมู่ที่ ๒ จะไม่ได้ในส่วนของงบประมาณในการก่อสร้างเลย เพราะด้วยกรอบของงบประมาณ และกระทบได้ เช็คดูในส่วนของงบประมาณจากทางกองคลังโดยตลอดมา ซึ่งกระทบไม่ได้เลยกระทบพยายามจะประหยัดทุกส่วน แม้แต่การอบรมของทางข้าราชการ ซึ่งตอนนี้กระทบไม่ให้เข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ เพื่อที่จะประหยัดในส่วนของงบประมาณ และความน่าจะเป็นและความคาดหวังเกี่ยวกับงบประมาณที่จะเข้ามาภายในเดือนกันยายน หากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ กระทบคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านขอหมู่ที่ ๒ ซึ่งกระทบก็ได้ทำหน้าที่ของกระทบเต็มที่แล้ว แต่ในส่วนของการพิจารณาให้ความเห็นชอบก็อยู่ที่สมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของกระบวนการขั้นตอน กระทบก็ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามระเบียบ หากไม่ มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารอเนกประสงค์ก็คงจะต้องมีการดำเนินการในปีงบประมาณนี้ได้กระทบก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - ทางผู้บริหารได้ทำการชี้แจงแล้วสำหรับสมาชิกท่านใด มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.อบต.สถิตย์ เสียงแหก
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระทบ ส.อบต.สถิตย์ เสียงแหก ตามที่ทางท่านนายกได้โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีความจำเป็นอย่างไร เกี่ยวกับงบประมาณไม่เพียงพอ นายกทราบได้อย่างไรว่างบประมาณที่จะโอนเข้ามายัง อบต. จะไม่เพียงพอ ตอนนี้อาคารที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อโอนลดงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็ถือว่ายังมีการออกแบบที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งถือว่าโครงสร้างมีแต่อาคารในการดำเนินการก่อสร้างรูปแบบของโครงสร้างยังไม่เต็มร้อย กระทบก็อยากจะให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วย และอีกตัวหนึ่งท่านนายกแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีงบประมาณเข้ามาเพียงพอที่จะสร้างอาคาร ที่มีตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครึ่งผมอยากให้ทางท่านนายกได้ยืนยันว่างบประมาณจะมีการโอนเข้ามาไม่เพียงพอ และทางผอ. กองคลัง ก็ได้มีการยืนยันว่างบประมาณจะมีการโอนเข้ามาไม่เพียงพอ กระทบก็จะให้ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกเกี่ยวกับตามที่ทางนายกได้ทำการยืนยัน ทางท่านนายกและทางผอ.กองคลัง ไว้เพื่อที่จะตรวจสอบภายหลัง ถ้าหากหมดประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ตรงนี้ถือว่ายังมีกรอบระยะเวลาเราพอจะมีเวลาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ อยู่ที่ทางท่านนายกได้คาดการณ์ไว้ เพราะมีระยะเวลาอีกเดือนกว่าซึ่งจะมี

งบประมาณเข้ามายัง อบต. ให้เพียงพอก่อน หากงบประมาณเข้ามาเพียงพอและตรวจสอบแล้วว่า มีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ ๒ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้มีการตราข้อบัญญัติไว้ กระทบก็อยากจะขอยืดระยะเวลาออกไปอีกปลายเดือนของกันยายน ถ้าหากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอชาวบ้านหมู่ที่ ๒ ก็จะมีคามภาคภูมิใจ เกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณตามที่นายกได้ทำการนำเรียนต่อที่ประชุม ว่าคงมีการดำเนินการไม่ทันก็ขอให้ทางเลขานุการสภาอ่านระเบียบการกันเงินงบประมาณให้กับที่ประชุมทราบเกี่ยวกับฉบับล่าสุด ว่าการกันเงินงบประมาณด้วยวิธีใดและดำเนินการได้ถึงวันไหน ในการนำเรียนของท่านนายกถือว่าไม่ถูกต้อง ท่านจะอ้างว่าสามารถดำเนินการถึงเมื่อไหร่และจะอ้างว่าดำเนินการไม่ได้ ก็ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบให้กับทางสภาฯ และที่ประชุมแห่งนี้ได้รับทราบด้วย

นายก อบต.

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระทบจะนับ ๑ ๒ ๓ ให้ก่อนว่าทางสมาชิกสภาฯ ได้มองในมุมกว้าง ตามที่ท่านสภิตย์บอกว่าให้ยืนยันเกี่ยวกับงบประมาณที่จะมีการโอนเข้ามายัง อบต. จะมีเพียงพอหรือไม่ แต่กระทบได้นำเรียนแล้วว่าในส่วนของการจัดสรรงบประมาณแต่ละเดือนมีการโอนเข้ามายัง อบต. ทุกเดือนอยู่แล้ว ในเดือนสิงหาคมและมีการโอนเข้ามาจำนวน ๕ แสนกว่าบาท ตรงนี้ไม่ได้ระบุวันที่ ยอดเงินงบประมาณในส่วน พ.ร.บ.ของแผน งบประมาณมาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกว่าบาท แล้วพอหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินที่สามารถจ่ายได้เพียงแค่ ๑ หมื่นกว่าบาท เพราะจะต้องมีการกันเงินไว้สำหรับรายจ่ายประจำด้วยระเบียบ ตอนนี้เงินที่โอนเข้ามาในเดือนสิงหาคมไม่มีเงินงบประมาณเหลือเลย เราจะต้องกันเงินไว้ในส่วนของรายจ่ายประจำ และในส่วนของการกันเงินก็ต้องมีโอนงบประมาณเข้ามา แต่ที่กระทบได้นำเรียนถ้าในเดือนกันยายนมีงบประมาณโอนเข้ามาโดยส่วนใหญ่ ก็คือจะมีการโอนงบประมาณเข้ามาปลายเดือน กระทบได้นำเรียนแล้วว่าถึงแม้จะมีการโอนงบประมาณจำนวน ๑ ล้านหรือ ๒ ล้านบาท ด้วยกรอบระยะเวลาและตามระเบียบก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสม เพราะเหตุใดหนึ่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรณีที่ไม่มีมีการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีคู่สัญญา อำนาจในการกันเงินงบประมาณ คือทางสภาฯ แต่ตามที่กระทบได้นำเรียนแล้วถ้างบประมาณโอนมาในวันที่ ๒๕ ๒๖ ๒๗ กันยายน แม้แต่ ๓๐ กันยายน ถ้าหากสภาฯ ไม่มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญแล้วใครจะเป็นผู้กันเงินงบประมาณ การเปิดประชุมสมัยวิสามัญต้องมีเหตุจำเป็นในการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ทางฝ่ายบริหารก็ต้องทำการยื่นญัตติว่าจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งในตอนนั้นงบประมาณมีไม่เพียงพอ และทางสภาฯ จะทราบได้อย่างไรว่างบประมาณจะสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการของหมู่ที่ ๒ ถ้าหากเปิดประชุมสมัยวิสามัญต้องเปิดในวันที่ช่วงวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ถ้าหากเงินงบประมาณเข้ามาตอนสิ้นเดือนกันยายน และให้ทางสภาเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อขอเงินงบประมาณ กระทบได้นำเรียนแล้วว่ามันไม่มีเหตุจำเป็นในการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ในการเปิดประชุมหากไม่มีเหตุจำเป็นก็ไม่สามารถเปิดการประชุมได้ ตรงนี้กระทบมองในส่วนของภาพรวม ในส่วนของการชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างอยากจะให้ทาง ผอ. กองคลัง ได้นำเรียนกับทางที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐.- บาท วิธีการขั้นตอนมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ในการหาคู่สัญญาต้องมีการดำเนินการที่วันขอให้ทาง ผอ. กองคลัง ได้นำเรียนชี้แจงในส่วนของตรงนี้ เกี่ยวกับระเบียบตามที่ทางท่านสถิติได้มีการสอบถาม กระผมอยากให้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน เพราะทุกท่านก็เป็นสมาชิกสภาฯ ไม่รู้ก็สมัยแล้ว ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องมีห้วงระยะเวลาในการดำเนินการ ที่กระผมได้มีการนำเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าหากตามระเบียบไม่ให้มีการกันเงินงบประมาณ มีการจ่ายเป็นรายจ่ายประจำ ก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เลย เพราะงบประมาณ มีมากกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท แต่ด้วยระเบียบต้องกันเงินไว้ในส่วนของรายจ่ายประจำก่อน ซึ่งงบประมาณคงเหลือจากการเงินรายจ่ายประจำ แคว้งดำเนินการเพียง ๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ ตรงนี้ตามที่กระผมได้ขอทางสภา และทางท่านสถิติเขียนว่าอีตราระยะเวลาไปก่อนแล้วค่อยมาพิจารณา ด้วยกรอบระยะเวลาตอนนี้ถือว่าไม่ทันแล้ว ถ้าหากขยายในส่วนของการประชุมก็ถึงแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม กระผมได้ทำหน้าที่ของกระผมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ในการพิจารณาก็ให้พวกท่านพิจารณาในส่วนของตรงนี้ ก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านย้อนกลับไปถ้าหากหมู่บ้านท่านไม่ได้โครงการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านและความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน ทางสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร ตรงนี้ก็ให้ทาง ผอ. กองคลัง ได้นำเรียนให้กับที่ประชุมว่าขบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะตรงนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องมีการดำเนินการดำเนินการอย่างไรบ้าง ตรงนี้ถือว่าขั้นตอนในการดำเนินการค่อนข้างยุ่งยาก กระผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และขออนุญาตทางท่านประธานสภาให้ทางผอ. กองคลังได้นำเรียนให้กับทางที่ประชุมทราบ

ผอ.กองคลัง

- ตาม “ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด ในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒ ด้วย” โดยขั้นตอนในการดำเนินการถามว่า หากดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนถ้าได้คู่สัญญาแล้ว ตามที่ได้มีการดำเนินการโดยที่ผ่านมาจะใช้เวลาประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ ต้องมีช่วงระยะเวลา ซึ่งจะต้องดำเนินการประกาศและมีช่วงเวลาให้คู่สัญญามาทำการแสดงความคิดเห็นในประกาศว่าเห็นด้วยหรือไม่ ก็จะมีช่วงเวลาเพิ่มขึ้นมาในขั้นตอนของการประกาศ หลังจากที่มีการประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีช่วงเวลาในการขายซอง ถ้ามีการขายซองแล้วต้องมีการเว้นระยะให้ผู้รับจ้างเสนอราคา หลังจากนั้นกรรมการก็จะมีการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างแต่ละราย จากนั้นก็ถึงจะได้ผู้รับจ้าง เบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลา รวมทั้งหมดคร่าว ๆ ก็อยู่ที่ประมาณ ๑ เดือน ถึงจะได้คู่สัญญา

นายก อบต.

- เรียนทางท่านประธานสภาฯ และทางสมาชิกสภาฯ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์แค่ ๑ เดือน ในส่วนของการหาคู่สัญญาถ้าทราบใดที่ยังไม่มีงบประมาณก็ไม่สามารถดำเนินการได้ กระทบได้มีการตรวจเช็คแล้วว่าความน่าจะเป็นเกี่ยวกับโครงการของที่ ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุใด จะให้มีการดำเนินการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ก็ไม่สามารถอ้างเหตุในการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อทางท่านนายอำเภอได้ เพราะยังไม่ทราบเกี่ยวกับงบประมาณ ว่าในการประชุมสภาฯ ณ วันที่จะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญจะมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอสำหรับการดำเนินการหรือไม่ กระทบขอให้ทาง ผอ. กองคลัง ได้นำเรียนให้กับที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ

ผอ.กองคลัง

- ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑” “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หน้า ๖ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๒๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น เงินสะสม”

ประธานสภาฯ

- ขอหารือที่ประชุม ขอพักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที

****พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที****

ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

นายก อบต.

- ก็ขอเข้าสู่การประชุมต่อ มีท่านใดจะมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ในหัวข้อนี้
- เมื่อสักครู่ทางท่านนายกยังไม่ได้ตอบคำถาม เกี่ยวกับการยืนยันว่าเงินงบประมาณจะมีการโอนเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่
- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พอดีในวัน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๖๕๖๒ งบประมาณจะได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณจะสอบถามทาง
ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้อำนาจให้มีการโอนในส่วนของงบประมาณเข้ามา
ยัง อบต. เมื่อไหร่ ตรงนี้กระผมไม่มีอำนาจที่จะให้ทางรัฐบาลว่าจะให้มีการโอน
งบประมาณให้กับทาง อบต. เมื่อไหร่ แต่ด้วยระเบียบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ก็ไป
ตรวจสอบกับทางกองคลังได้เกี่ยวกับงบประมาณ ว่างบประมาณจะมีการโอนเข้ามา
เมื่อไหร่ เพราะกระผมไม่มีอำนาจในการสั่งการทางรัฐบาลได้ เกี่ยวกับการโอน
งบประมาณและตัวกระผมก็ไม่อยากทราบว่า จะได้รับงบประมาณเท่าไหร่ แต่สิ่งที่
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าสามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว เพราะตอนนี้กระผมได้นำเรียนแล้วว่า
ในเดือนสิงหาคมได้มีการโอนงบประมาณมา ๕๗๐,๐๐๐.-บาท แต่ในเดือนสิงหาคม
โอนงบประมาณเข้ามาแต่ต้องกันไว้ในส่วนของรายจ่ายประจำในส่วนในเดือน
กันยายน ถ้าหากงบประมาณโอนเข้ามาเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการตาม
โครงการที่ทางสภาฯ จะให้ความเห็นชอบในวันนี้ ก็ต้องมีการวางแผนอีกครั้งเกี่ยวกับ
การดำเนินการตามขั้นตอน แต่กระผมไม่สามารถยืนยันกับทางสภาฯ ได้ว่าจะมีการ
โอนในส่วนของงบประมาณเข้ามาจำนวนเท่าไหร่ แต่กระผมอยากให้ท่านรับทราบว่า
ในส่วนของปีงบประมาณคือเริ่ม ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ตรงนี้คือปีงบประมาณ
ตราบไต่ที่ยังไม่สิ้นปีงบประมาณ ทางส่วนกลางก็ต้องโอนในส่วนของงบประมาณเข้า
มาไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือส่วนอื่น หากถามเด็กประถมก็น่าจะทราบด้วยซ้ำไป แต่
หากจะเอาคำตอบจากกระผมก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ เพราะก็ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าทางรัฐบาลจะมีการโอนในส่วนของงบประมาณเข้ามาเท่าไหร่ ก็ขอตอบ
ในส่วนของรายละเอียดเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
ส.อบต. สติชัย เสียงแขก
นายก อบต.

- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ สามารถสอบถามและอภิปรายเพิ่มเติมได้
- ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ บันทึกประชุมด้วย
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอให้ท่านประธานสภาฯ ควบคุมในส่วนของการ
ประชุมสภาด้วย ถามว่าในส่วนของการประชุมสภาที่มีการบันทึกรายงานการประชุม
อยู่แล้ว แต่ในส่วนที่สั่งการบางครั้งกระผมมองว่าไม่เหมาะสม เหมือนการใช้
อำนาจบาตรใหญ่โดยถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมก็เคยนำเรียนแล้วเกี่ยวกับการบริหาร
ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ได้นำเรียนกับทางสภาฯ ว่าได้มี
การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมาขนาดไหน อย่างไรก็ตามสิ่งที่กระผมได้นำเรียน
กระผมสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านได้ ด้วยเรื่องของ
งบประมาณ ระเบียบ กระผมก็มีการดำเนินการมาโดยตลอด แต่สิ่งไหนที่ไม่ถูก
ระเบียบกระผมไม่เคยนำเสนอให้กับทางสภาฯ ให้ความเห็นชอบ สำหรับโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัวหมู่ที่ ๒ กระผมขอนำเรียนตรงนี้ว่าในเมื่อ
กระผมได้มีการเตรียมความพร้อมมาทุกอย่าง เพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

- พี่น้องชาวบ้านในส่วนของหมู่ที่ ๒ ตรงนี้ก็ได้มีการนำเสนอให้กับทางสภา ให้กับทางสภา ได้ร่วมกันพิจารณา กระผมก็คงไม่มีการชี้แจงและนำเสนอไปมากกว่านี้ กระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ เพราะทุกท่านคงจะมีความคิดเป็นของตัวเอง ตามที่กระผมได้มีการนำเสนอให้กับทางที่ประชุมมาโดยตลอด ในส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องและนำเสนอเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก็คงไม่มีอะไรที่ทำให้กับทุกท่าน หากทุกท่านให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ แต่กระผมก็ได้ทำหน้าที่ของกระผมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กระผมก็คงจะฝากพิจารณาไว้เพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ถ้าประชุมสภาฯ ครั้งหน้ามีการรับรองรายงานการประชุม หากต้องการตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบในการประชุมสมัยหน้า ถ้าหากคำพูดใดไม่มีในบันทึกรายงานการประชุม ท่านก็สามารถเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ทางสภาฯ ได้มีการปฏิบัติมาโดยตลอด ก็คิดว่าได้ทำการหารือกันพอสมควรแล้วในการอภิปรายและในการนำเสนอ หรือท่านใดที่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามติเห็นชอบแล้ว ได้วินิจฉัยแล้ว ว่ามีการหารือและการอภิปรายพอสมควรแล้ว ในครั้งนี้ ในข้อ ๓.๒ ก็คงจะขอมติในที่ประชุมก็อยู่ที่ทางสภาจะร่วมกันพิจารณา ในหัวข้อนี้ ก็จะขอมติความเห็นชอบ ในหัวข้อ ๓.๒ ตามที่ทางผู้บริหารได้มีการนำเสนอ และมีการอภิปรายโต้ตอบกันพอสมควร ขออนุญาตขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ถ้าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ(มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ๓.๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓**
- ประธานสภาฯ - ต่อไป ข้อ ๓.๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอมอบหมายให้ปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง ข้อระเบียบ/กฎหมาย
- ปลัด อบต. - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญท่านนายก ครีบ
- นายก อบต. - กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว

- ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว หรือไม่
- มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๒ เสียง) ให้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว
- นายก อบต. - ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระ ข้อ ๓.๓ ตรงนี้กระผมถือว่าได้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะกระผมก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้ว ในส่วนของกระบวนการขั้นตอนว่าจะมีทางสมาชิกสภาฯ บางท่าน ในส่วนนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหา ระเบียบวาระ ข้อ ๓.๓ การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็คงจะมอบหมายให้กับทาง ผอ.กองคลัง ได้นำเรียนให้กับที่ประชุมทราบต่อไป
- ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็คือข้อบัญญัติฉบับนี้เคยได้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ข้อบัญญัติ ที่ได้ขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ ตามที่ได้มีการนำเรียนว่าทางคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ทางที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ซึ่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสถานที่ประชาชนพบปะและมีโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) ตรงนี้ก็คือเพิ่มเติมข้อความ ข้อ ๒๓ ให้ผู้ดำเนินการต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus disease ๒๐๑๙(COVID-๑๙) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกฉบับ โดยให้มีการเพิ่มข้อความนี้เข้าไปในข้อบัญญัติ
- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

วาระที่ ๒ แปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง กิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ กระผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่กระผมเสนอ กระผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๑ เสียง) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
- ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา
- ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม
- ประธานสภาฯ - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม กระผมขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม เห็นชอบให้เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๔ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา
เข้าออกงาน จำนวน ๑ รายการ

- ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระ ข้อ ๓.๔ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ รายการ ขอเชิญทางท่านนายกได้นำเรียน
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระข้อ ๓.๔ การพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ตรงนี้สืบเนื่องจากทางสมาชิกสภาฯ บางท่าน ได้มีการท้วงติงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อจะให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องไม่ต้องโงงเวลาในการปฏิบัติราชการ ทาง อบต.ปากอคำ ก็จะเป็น อบต. ต้นแบบ ทางผู้บริหารข้าราชการ ตลอดจน พนักงาน ลูกจ้าง ถ้าเข้ามาปฏิบัติงานก็จะรู้เกี่ยวกับเวลาเข้างานว่ามาปฏิบัติงานก็โงง ก็คงจะมีการสแกนลายนิ้วมือตามเวลานั้น ก็มีหลายหน่วยงานที่ใช้เครื่องสแกนไม่ใช่เฉพาะแต่ทางท้องถิ่น และทางท้องถิ่นหลาย ๆ ท้องถิ่นก็ได้ทำการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในส่วนของการบันทึกเวลาเข้า - ออก ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและในส่วนของการพิจารณาการปฏิบัติงานที่ดีของข้าราชการ เพื่อไม่ให้เป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การเข้า - ออกการปฏิบัติงานกระผมได้ของโอนงบประมาณในส่วนของค่าตอบแทน
ในหมวด (ฝ่ายการเมือง) และในส่วนของการจัดซื้อจะเป็นในส่วนของครุภัณฑ์
จะต้องขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ ซึ่งในส่วนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด
บันทึกเวลาเข้า - ออก

รายการโอนงบประมาณ

รายการ	งบประมา ณ ก่อนโอน เพิ่ม (บาท)	โอนเพิ่ม + (บาท)	งบประมา ณ หลังโอน เพิ่ม	รายการ	งบประมา ณ ก่อน โอนลด	โอนลด	งบประมา ณ หลัง โอนลด
ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องสแกน ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก เวลาเข้าออก งาน	๐	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง) เงิน ค่าตอบแทน เลขานุการ/ ที่ปรึกษา นายกฯ	๑๔,๔๐๐	๘,๕๐๐	๕,๙๐๐
รวมโอนเพิ่ม		๘,๕๐๐		รวมโอนลด		๘,๕๐๐	

นายก อบต.

- กระผมก็ขอนำเรียนเกี่ยวกับรายละเอียดเพียงเท่านี้

ประธานสภา

- ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ในที่ประชุมมีข้อซักถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญอภิปรายได้ ก่อนที่จะมีการขอมติความเห็นชอบ ถ้าไม่มี

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ตามที่ท่านผู้บริหารได้อ่านในส่วนของสมาชิกสภาฯ บางท่านซึ่งก็เป็นตัวกระผม
นายสถิตย์ เสียงแขก ที่ผ่านมากะผมได้ขอบันทึกการปฏิบัติงานของทางท่าน
ผู้บริหารย้อนหลัง ซึ่งในวันนั้นทางท่านนายกได้นำเอกสารที่กระผมได้ทำการขอเข้า
มา ซึ่งเป็นการลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่กระผมได้ทำ
การขอคือการลงเวลาปฏิบัติงานย้อนหลัง เพื่อที่ว่าจะให้ทาง ป.ป.ช. ตรวจสอบ แต่
กระผมก็ขอนำเรียนตรงนี้เป็นส่วนของกระผมที่ดำเนินการขอเอกสารข้อมูล แต่
ในตอนนี้น่าจะแตกต่างว่าจะมีการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ว่า
จะทำการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไว้ที่ อบต. ป่าก่อคำ เพื่อที่จะให้ทางข้าราชการ

พนักงาน ลูกจ้าง ได้สแกนนิ้วมือเข้าออกการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ซึ่งกระผม มาวิเคราะห์ดูแล้วว่าจะไม่สมควรที่จะจัดซื้อ ทั้ง ๆ ที่ทางท่านนายกก็ทราบมาโดยตลอด ว่างบประมาณไม่เพียงพอ เพราะงบประมาณยังโอนเข้ามาไม่มากแต่ทางท่านนายก จะนำเงินงบประมาณในส่วนนี้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็ถือว่าเป็น การเสียค่าใช้จ่าย ถ้าหากในอนาคตท่านมีการดูแลการทำงานและการปฏิบัติงานของ ทางเจ้าหน้าที่ มีการลงสมุดเวลาบันทึกการทำงานตรงนี้ทางสมาชิกก็พึงพอใจแล้ว แต่หากมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแต่ไม่มีการลงสมุดเวลา ตรงนี้ก็ถือว่าเป็น อำนาจหน้าที่ของทางสภาฯ ที่ทำการตรวจสอบ เพราะว่าต้องจ่ายเงินเดือนอยู่ทุก ๆ เดือน หากทางสมาชิกได้ทำการตรวจสอบก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด หากกระผมได้มีการ ตรวจสอบเพราะทางท่านนายกได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินในการจ่ายเป็นค่า เงินเดือน แต่ถ้าหากว่าท่านจะมีการดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กระผม ไม่เห็นด้วยในส่วนตัวของกระผมเอง แต่ถ้าหากว่าทางสมาชิกสภาฯ ท่านอื่น มีความเห็นเป็นอย่างอื่น กระผมก็ไม่ได้มีการท้วงติงแต่อย่างใด อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของ ทางสมาชิกสภาฯ กระผมขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้

นายก อบต.

- ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ก็ถือว่ากระผม อ่านหนังสือออก ขอให้สตีลย เสียงแขก มีการเขียนคำร้องมีการระบุว่าจะขอเอกสาร จำนวน ๒ แผ่น กระผมได้ให้ไป ๓ แผ่น ตรงนี้ทางท่าน ส.อบต. ได้มีการขอเอกสาร เพียงจำนวน ๒ แผ่น ซึ่งเป็นการเขียนคำร้องเข้ามากระผมก็ได้ให้เอกสารเพิ่มอีก ๑ แผ่น รวมเป็นจำนวน ๓ แผ่น ในส่วนของการร้องเรียนการดำเนินการต่าง ๆ ตรงนี้ก็ แล้วแต่ทางสมาชิกสภาฯ และในส่วนของการทำงานแม้แต่เงินเดือนค่าตอบแทนของ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตรงนี้ก็ใช้เงินเหมือนกัน ซึ่งจริง ๆ แล้วเกี่ยวกับกระบวนการ ทำงานก็ถือว่าไม่มีความแตกต่าง ในการปฏิบัติงานแม้แต่ทางสมาชิกสภาฯ หากจะ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่ไปยังต่างจังหวัด ก็ต้องมีการดำเนินการขออนุญาตและ แจ้งกับทางประธานสภาฯ ทราบทุกครั้ง สมาชิกสภาฯ ได้มีการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ของท่านตลอดเวลาหรือไม่ กระผมแนะนำว่าในส่วนของการปฏิบัติงานไม่ได้มา ปฏิบัติงานเฉพาะ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ตรงนี้ถือว่าเป็นเวลาราชการ กระผมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง หากนอกเวลา ๑๖.๓๐ น. แล้ว ดั้งนั้นผู้มา ติดต่อคณะผู้บริหารก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพราะถือว่าหมดเวลาราชการก็ อยากจะให้ย้อนมองดูตัวเอง ก่อนที่จะย้อนดูในส่วนของคนอื่น ทุกคนมีความฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ กระผมได้นำเรียนแล้วเกี่ยวกับกระบวนการการจัดซื้อถือว่าเป็น ประโยชน์ สมุดบันทึกเวลาปฏิบัติงานในปีหนึ่งก็ต้องมีการจัดซื้อหลายเล่ม แต่ สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือเมื่อซื้อมาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดสำหรับ เวลาปฏิบัติงาน กระผมคิดว่าในสิ่งที่กระผมได้มีการนำเสนอต่อสภาฯ เป็นสิ่งที่ดีแต่ เกี่ยวกับครุภัณฑ์กระผมไม่สามารถซื้อเองได้ แต่ในเมื่อให้ทางสภาฯและร่วมกัน พิจารณา ถ้าหากสภาฯไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ทุกท่านกระผมไม่สามารถจะไปบังคับพวก ท่านได้ แม้แต่โครงการของหมู่ที่ ๒ หากทางชาวบ้านมีการสอบถามกระผมก็ตอบ คำถามตามความเป็นจริงว่าทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมทางชาวบ้านของหมู่ที่ ๒ ไม่ได้ ดำเนินการก่อสร้างโครงการ กระผมก็จะตอบคำถามชาวบ้านว่ากระผมได้ดำเนินการตาม

ขั้นตอนอย่างสุดความสามารถแล้ว เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน แต่สมาชิกสภาฯ หมู่บ้านอื่นไม่เห็นชอบ กระผมก็อยากจะฝากไม่ใช่เพียงเฉพาะ โครงการของหมู่ที่ ๒ ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ในปีงบประมาณหน้าถ้าหากการโอนงบประมาณเข้ามาเหมือนปีนี้ ในปีงบประมาณหน้าก็มีหลายหมู่บ้านที่ไม่ได้ดำเนินโครงการต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา กระผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้

- ประธานสภาฯ - ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก มีเพิ่มเติมหรือไม่
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - ตามที่ทางท่านนายกบอกว่าทางสมาชิกก่อนที่จะออกต่างจังหวัดต้องมีการขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ กระผมก็อยากจะทราบเกี่ยวกับระเบียบ อยากจะให้ทางท่านเลขฯ และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบว่ามีข้อใดบ้างที่ต้องมีการปฏิบัติของทางสมาชิกสภาฯ ว่าจะต้องมีการดำเนินการตามที่ทางท่านนายกได้นำเรียนในที่ประชุมหรือไม่ ถ้าหากเป็นตามระเบียบกระผมจะได้ปฏิบัติตาม
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้มีหรือไม่เกี่ยวกับระเบียบ
- ปลัด อบต. - กระผมอยากจะนำเรียนท่านสถิตย์ เสียงแขก เกี่ยวกับการประชุมสภาแห่งนี้ ถ้าจะให้มีการนำเกี่ยวกับระเบียบ ขอให้มีการแจ้งก่อนที่จะมีการประชุมล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมสภา ถ้าหากมีการตอบโต้แบบนี้ตลอดก็จะมีภาระหรือที่ไม่เสร็จสิ้นเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้ทราบว่าจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบเรื่องใด เกี่ยวกับมติความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ดุลพินิจของสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านไม่มีการนำเรียนว่ามีกรอบแนวความคิดขนาดไหน กระผมขออนุญาตให้ทางท่านประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ ขอให้ทางท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการหารือนอกประเด็น กระผมก็ได้ทำการวินิจฉัยแล้วขอมติความเห็นชอบจากทางสภาฯ เพราะได้ทำการอภิปรายพอสมควรแล้ว ก็อยู่ที่ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาตามหาผู้ได้นำเสนอให้นำเรียนต่อทางสภาฯ ถ้ามีมติให้ความเห็นชอบของมติยกมือ
- มติในที่ประชุม - ในที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ รายการ) (มติเห็นชอบ - เสียงไม่เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ที่ผ่านมามีทางหมู่บ้านคือทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ท่านไสว เครือวงศ์ ได้มีการแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” ได้ทำการของประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามหนังสือด่วนที่สุด ก็ได้มีการสอบถามทางหมู่บ้านว่าจะให้ดำเนินการขุดดินหรือไม่ ตรงนี้จะมียกข้อข้อสงสัยทั้งหมด และบริเวณพื้นที่รอบ ๆ จะมีสวนสุขภาพ ในการดำเนินการจะไม่ใช้งบประมาณของรัฐและของทางราชการ และในที่ประชุมคือการขอมติจะอนุมัติให้ทำการขุดดินหรือไม่ กระผมก็ได้มีการสอบถามว่าในการขุดดินนี้โดยใช้พื้นที่กุดป่าห่า ก็มีมีการสอบถาม

เกี่ยวกับพื้นที่ว่ามีทั้งหมดประมาณกี่ไร่สำหรับการขุดบ่อ ขนาดของบ่อมีความกว้างเท่าไร ลึกเท่าไร ตรงนี้กระผมก็ได้ขอดูแบบแต่ปรากฏว่าแบบแปลนไม่มี ตามที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้มีการแจ้งคือได้รับหนังสือจากทางท่านนายก กระผมก็อยากจะนำเรียนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ว่าต้นเรื่องของเรื่องนี้มาจากตรงไหน ถ้าดำเนินการขุดดินตามโครงการขุดดินแลกรน้ำแต่หากดำเนินการแล้ว แต่ไม่มีการสิ้นสุดตามระยะเวลา ก็ไม่ทราบว่าจะใช้ระยะเวลานานหรือไม่ ในการดำเนินการซึ่งกระผมไม่ทราบเกี่ยวกับที่ไปที่มา กระผมก็เลยสอบถามในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เพราะกระผมก็จะได้ไปแจ้งให้กับทางชาวบ้าน เพราะตอนนี้ในที่ประชุมยังไม่มีมติเห็นชอบ เพราะว่าไม่เห็นแบบแปลนในการดำเนินการ เพราะทางชาวบ้านก็กลัวตรงนี้ถือว่าไม่มีแบบแปลนที่ชัดเจน เพราะฉะนั้นในวันนี้กระผมมีโอกาสนี้จะขอนำเรียน ทางท่านนายก อบต.

นายก อบต.

- ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของทางกรมส่งเสริมหรือทางกระทรวงมหาดไทย เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาล รอหนังสือมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ ในส่วนของวันที่ลงหนังสือก็ไม่แน่ใจว่าจะลงในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงนี้ก็สืบเนื่องหลาย ๆ พื้นที่ เกี่ยวกับ ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีความลึกตื้นเขินกรณีของก๊อดป่าห้า กระผมได้ของบประมาณของกรมส่งเสริม เพราะในปัจจุบันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากนำวัวไปเลี้ยง ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ก็ได้เห็นหนังสือตรงนี้และหลาย ๆ พื้นที่ได้มีการแนะนำว่าแต่ละพื้นที่ก็ได้มีการดำเนินการแล้ว ตรงนี้ก็ต้องการสอบถามชาวบ้านว่ามีความต้องการหรือไม่ ถ้าหากชาวบ้านมีความต้องการก็ดำเนินการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน ว่ามีความเห็นชอบหรือไม่ และเมื่อมีความเห็นชอบก็ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าจะอำเภอ หรือว่าทาง อบต. หรือเทศบาล ทางเราไม่สามารถดำเนินการได้เลยหากชาวบ้านไม่มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ เพราะกระผมได้มีการหารือกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑ เพราะบริเวณก๊อดป่าห้าโดยพื้นที่จะเชื่อมโยงกับ ๓ หมู่บ้าน อยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน กระผมก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับหนังสือให้ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านพิจารณา อยู่ในการดำเนินการตรงนี้ ไม่ใช่งบประมาณในการดำเนินการ หากทางชาวบ้านมีความเห็นชอบก็ขึ้นมาเขียนคำร้อง เพื่อที่จะดำเนินการ ถ้า นำเรื่องส่งทาง อบต. ก็จะทำเรื่องส่งให้กับทางอำเภออีกครั้ง เพราะตรงนี้เป็น ที่ดิน นสล. ทางนายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล แต่ไม่มีอำนาจในการดำเนินการ ถ้าหากชาวบ้านมีความสนใจก็ทำให้คำร้องขึ้นมาเสนอ และกระผมก็จะได้ ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการสำรวจพื้นที่ เพื่อทำการพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการ โครงการขุดดินแลกรน้ำ จะสามารถดำเนินการได้ขนาดไหนอย่างไร ถ้าทางคณะกรรมการ การขุดประมาณไหนถึงจะมีน้ำความลึกเท่าไร ในส่วนของระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถดำเนินการได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำหนังสือส่งไปยังอำเภอแม่ลาว ถ้าหากทางนายอำเภอลงนามในหนังสือว่าเห็นควร ให้ทางอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือทางจังหวัดดำเนินการโครงการดินแลกรน้ำ ตรงนี้ก็จะไปสู่อีกชั้นตอนหนึ่ง ถ้าหากทางอำเภอได้มีการดำเนินการเอง ก็ต้องมาดูในส่วนของปริมาณดิน โดยให้ทางช่างหรือทางวิศวกรก็ต้องมีการกำหนดความลึกความกว้าง ตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ของทางช่าง และคำนวณในส่วนของราคา ไม่ได้หมายความว่าจะให้ในส่วนของชาวบ้านและทางนายกเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าหากก๊อดป่าห้า สามารถดำเนินการได้ในตรงนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาของหมู่บ้าน ของหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้ แต่ทำไมในส่วนของหมู่ที่ ๖ ยังไม่นำมาเกี่ยวข้อง เพราะด้วยเขตพื้นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่ที่ ๖ กระทบก็จะให้ทาง ผอ.กองช่างได้นำเรียนเบื้องต้น ถ้าหากสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากจะขอสำเนาหนังสือ เพราะตรงนี้เป็นคำสั่งการโดยมีหนังสือ ให้ดำเนินการแต่ ก็ไม่ได้ดำเนินการตอนนี้ หรือเร่งด่วน หากตรงนี้ใช้งบประมาณของทาง อบต. งบประมาณส่วนนี้ก็คงไม่ได้ไปพัฒนาในส่วนอื่น ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพียงสมควร เพราะทางอำเภอก็ได้มีการใช้งบประมาณมาพอสมควรแล้ว ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะผืนดินที่ทาง อบต. จะไปดำเนินการ

ผอ.กองช่าง

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามโครงการที่ตามทางท่านสมาชิกได้เรียนถามในที่ประชุม และทางท่านนายกได้มีการมอบหมายให้อธิบาย ตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งตรงนี้จะมียังหนังสืออำเภอ จากกรมส่งเสริม ตรงนี้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ คือถ้า อบต. ใดมีความประสงค์มีพื้นที่ที่จะต้องทำการขุดลอกเข้าเป็นโครงการขุดดินแลกน้ำ โดยวัตถุประสงค์หลักคือให้ปฏิบัติตามระเบียบการขุดดินถมดิน การดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำที่ดินสาธารณประโยชน์โดยรวมก็คือเพื่อให้การบริหารจัดการ โดยวิธีการขุดดินแลกน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายก็คือหากเราจะมีการดำเนินการ เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการตามรายละเอียดที่มีการแจ้งมา หากมีการดำเนินการก็ต้องมีการจัดทำรายงาน อบต. ใดต้องการดำเนินการก็ให้มีการรวบรวมเอกสารซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีวิธีการดำเนินงาน โดยจะเริ่มที่ทำการประชาคมหมู่บ้าน จากการทำมีการประสานตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีแบบแปลน และการออกแบบที่ชัดเจน ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสำรวจว่าหมู่บ้านใดมีความต้องการและหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ในเขตพื้นที่ที่จะมีการดำเนินการ การเริ่มต้นคือการทำประชาคมระดับหมู่บ้านว่ามีหมู่บ้านใดที่จะดำเนินการ ตรงนี้ก็จะต้องมีการหารือในระดับผู้นำหมู่บ้านว่าจะมีการดำเนินการตรงจุดไหน และต้องมีการเขียนแบบและทำประชาคมอีกครั้ง ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้มีการประชุมหารือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นว่าทางหมู่บ้านมีความต้องการหรือไม่ และมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการหรือไม่ ตรงนี้ขอเรียนว่ายังไม่ถึงขั้นตอนที่ออกแบบแปลน ตรงนี้ขั้นตอนแรกคือต้องมีการประชุมระดับหมู่บ้านและทำประชาคม และขอแจ้งให้กับทางสมาชิกที่มีความเกี่ยวข้องในพื้นที่ ตรงนี้ไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองช่างได้ ก็ขอเรียนเพียงเท่านี้

นายก อบต.

- ขอเพิ่มเติม ในส่วนของรายละเอียดจุดเริ่มต้น คือความต้องการของทางพี่น้องชาวบ้านหรือความต้องการของหมู่บ้าน หากชาวบ้านไม่มีความต้องการสำหรับขั้นตอนอื่นก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ แม้แต่โครงการที่ผ่านมาในการขอมติความเห็นชอบจากทางสภา ถ้าหากไม่มีการนับ ๑ ๒ ๓ ในส่วนของการให้ความ

นี่ถือว่าเป็นขั้นตอนแรก ก็นำเรียนชี้แจงให้กับทางชาวบ้านทราบ เกี่ยวกับท่านได้ สอบถามในที่ประชุมสภาและทางนายก อบต. และทาง ผอ. กองช่าง ได้ชี้แจง เกี่ยวกับรายละเอียดตรงนี้ หากดำเนินการขั้นตอนประชาคมชาวบ้านเห็นชอบในการ ดำเนินการ ก็ถือว่าดำเนินตามขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะขอทางผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะตรงนี้ในพื้นที่ นสล. จะไม่สามารถดำเนินการเร่งด่วนได้ก็ต้องมีการ ดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนที่จะมีการดำเนินการต้องมีการออกแบบ และการ สำรวจพื้นที่ ตรงนี้ก็ถือว่ายังมีอีกหลายขั้นตอน

ประธานสภาฯ

- ก็ถือว่าทำการหารือมาพอสมควรแล้ว ตามที่ทางท่านสถิตย์ เสียงแขก ได้มีการ สอบถามทางท่านนายกและทางกองช่าง ก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับอะไรละเอียดเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว วันนี้ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการทุกท่าน ที่ร่วมกันหารือในวันนี้ในนามของประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ขอปิดการ ประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐. น.

(ลงชื่อ) จำนง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม
(นายจำนง วรรณราช)
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๓
ได้มีการรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓

คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง
(นายสานิต ศรีจุมปา)
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) สติത്യ์ เสียงแขก ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นายสติത്യ์ เสียงแขก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อรณรงค์ แสนใส ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นางอรณรงค์ แสนใส)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสาวนีย์ คำจ้อย ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(นางสาวเสาวนีย์ คำจ้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

